

## BÁO CÁO

### Thẩm tra công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trình Hội đồng nhân dân thị xã tại kỳ họp thứ 23

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND thị xã về việc giao nhiệm vụ thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình HĐND thị xã tại kỳ họp thứ 23 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2024), Ban Pháp chế HĐND thị xã tiến hành thẩm tra Báo cáo số 497/BC-UBND ngày 29/11/2024 của UBND thị xã về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2024; nhiệm vụ, giải pháp năm 2025. Kết quả thẩm tra như sau:

#### 1. Kết quả đạt được

Trong năm 2024, lực lượng Công an trên địa bàn thị xã đã tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy, UBND thị xã chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh trật tự. Chỉ đạo thành lập và tổ chức ra mắt 83 Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại 83 thôn, tổ dân phố, kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Phối hợp các ngành chức năng triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực. Qua Báo cáo cho thấy tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thị xã tiếp tục được giữ vững, tội phạm và vi phạm pháp luật được kiềm chế, kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội 12,3% so với năm 2023; điều tra, xử lý án đạt tỷ lệ 80,5%; tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt tỷ lệ 90,3%.

Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội được tăng cường; tập trung triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến Đề án 06 của Chính phủ đạt nhiều kết quả tích cực, bước đầu góp phần đổi mới công tác quản lý Nhà nước về chuyển đổi số, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công tác quản lý, giáo dục các loại đối tượng tại cơ sở được quan tâm, có 13 trường hợp thuộc diện tái hòa nhập cộng đồng được tạo điều kiện vay vốn theo Quyết định số 22/2023/TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Hoạt động tuyên truyền, tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn được thực hiện thường xuyên, qua đó đã phát hiện và xử lý 2.054 trường hợp vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 8 tỷ đồng.

## 2. Tồn tại, hạn chế

Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn nổi lên một số vấn đề cần quan tâm, đó là:

- Tội phạm cố ý gây thương tích chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm về trật tự xã hội (20 vụ, chiếm 40%). Tình hình vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh, thiếu niên tiếp tục gia tăng, với các hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng (12/20 vụ cố ý gây thương tích, tăng 02 vụ; 04/04 vụ gây rối trật tự công cộng, tăng 04 vụ so với năm 2023).

- Tai nạn giao thông tăng cả 2 tiêu chí về số vụ và số người bị thương (tăng 15 vụ, 26 người bị thương so với cùng kỳ).

- Chất lượng công tác điều tra, xử lý án còn xảy ra sai sót, bị trả hồ sơ điều tra lại, điều tra bổ sung: Trong năm 2024, cơ quan Cảnh sát điều tra điều tra lại 02 vụ - 04 bị can (chiếm 2,6% tổng số án thụ lý); điều tra bổ sung: 04 vụ - 15 bị can (chiếm 5,2% tổng số án thụ lý).

## 3. Kiến nghị, đề xuất

- Đề báo cáo toàn diện hơn, Ban pháp chế HĐND thị xã kiến nghị bổ sung một số nội dung sau:

+ Trong 02 năm (2023 và 2024), lực lượng Công an đã tổ chức nhiều đợt tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, nhưng tai nạn giao thông trên địa bàn vẫn chưa được kéo giảm, để có giải pháp phù hợp kiểm chế tai nạn giao thông trên địa bàn trong thời gian tới, đề nghị phân tích rõ, trong số 53 vụ tai nạn giao thông xảy ra, có bao nhiêu vụ liên quan đến nồng độ cồn, bao nhiêu vụ liên quan đến học sinh.

+ Trước sự phức tạp của tội phạm công nghệ cao, đề nghị bổ sung những giải pháp cụ thể về công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức cho nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm trên không gian mạng đạt hiệu quả, nhất là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

+ Bổ sung nội dung hạn chế của cơ quan CSĐT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và các giải pháp hạn chế thấp nhất trả án điều tra lại, điều tra bổ sung.

+ Qua báo cáo, cho thấy số quyết định xử phạt vi phạm hành chính và số tiền phạt năm 2024 tăng cao so với cùng kỳ (năm 2023 các cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền đã ban hành 2.184 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, số tiền 5.311 triệu đồng; năm 2024 ban hành 2.223 quyết định, số tiền 8.543 triệu đồng); để đánh giá toàn diện kết quả việc thi hành các quy định pháp luật có liên quan, đề nghị bổ sung kết quả theo dõi việc chấp hành các quyết định xử phạt hành chính đã ban hành.

- Về nhiệm vụ, giải pháp năm 2025, Ban Pháp chế HĐND cơ bản thống nhất với những nhiệm vụ trong tâm nêu trong Báo cáo. Đồng thời, đề nghị

UBND thị xã tiếp tục quan tâm, chỉ đạo lực lượng Công an thực hiện tốt các nội dung sau:

+ Năm 2025 là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, cũng là năm triển khai thực hiện các quy định mới của Luật Đất đai, dự báo các đối tượng sẽ lợi dụng việc triển khai các quy định, chính sách mới của Luật Đất đai để lừa đảo, trục lợi, chiếm đoạt tài sản. Đề nghị Công an phối hợp với các lực lượng có liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, nhận diện, phát hiện các vi phạm để chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các hành vi sai phạm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai; tổ chức nghiêm túc việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai để xử lý theo quy định pháp luật.

+ Tiếp tục phân tích, làm rõ các nhóm nguyên nhân gây tai nạn giao thông để tham mưu triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp nhằm kiểm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.

+ Tăng cường công tác phối hợp với các ban, ngành, hội, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; thông báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm đến người dân (*nhất là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn*) từ đó nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, không để phát sinh tội phạm.

- Các kiến nghị của Ban Pháp chế HĐND thị xã đã được Công an thị xã tiếp thu và có văn bản giải trình số 3024/CATX ngày 10/12/2024.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND đối với Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2024, nhiệm vụ năm 2025 của UBND thị xã. Ban Pháp chế kính trình HĐND thị xã xem xét./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND thị xã;
- Ban Pháp chế HĐND thị xã;
- UBND thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- Lưu: VT.

**TM. BAN PHÁP CHẾ  
TRƯỞNG BAN**



**Tô Thị Trúc**